

Số: /BC-PTTH

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2020, triển khai công tác năm 2021**

Thực hiện Công văn số 6119/CAT-PV01, ngày 10/11/2020 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc Tổng kết công tác phòng, chống pháo năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn báo cáo kết quả như sau:

#### **1. Đặc điểm tình hình:**

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh. Hoạt động của Đài chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chịu sự quản lý Nhà nước về báo chí, truyền dẫn phát sóng của Bộ Thông tin và truyền thông.

Đài PTTH Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Phản ánh sự kiện thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và các hoạt động khác diễn ra trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật đối với các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Đài PTTH Lạng Sơn đã xác định rõ nhiệm vụ chính trị là cơ quan tuyên truyền, được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, dư luận nhân dân; là cơ quan sự nghiệp của tỉnh, có tính đặc thù, có vai trò vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ thường xuyên, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phản ánh các mặt kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trên địa bàn tỉnh và đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân.

Trong năm 2020 Đài luôn bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trên mạng thông tin điện tử về những sự kiện quan trọng trên các lĩnh vực thời sự chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, tạo ra động lực cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

## **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:**

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và của Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn, từ đó có kế hoạch triển khai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc khối nội dung xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp langsontv.vn của Đài PTTH Lạng Sơn về Luật phòng chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

## **3. Kết quả công tác tuyên truyền:**

Đài PTTH Lạng Sơn đã tuyên truyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 36/2009/NQ-CP, ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển, nhập lậu, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền đã bám sát Kế hoạch số 183/KH-BCĐ ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020, triển khai công tác năm 2021, nhằm huy động cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm túc các hành vi sai phạm về pháo, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2020 và các Lễ hội Xuân.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt, thả “đèn trời”; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 183/KH-BCĐ ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020, triển khai công tác năm 2021; đi đôi với cảnh báo tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp; Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trên cơ sở đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của người dân tích cực tham gia phòng, chống pháo và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng (*Công an, Bộ đội, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường...*) trong việc tổ chức nắm bắt tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp công tác, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, Tết Thanh minh và các Lễ hội trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong năm 2020, Đài PTTH Lạng Sơn đã thực hiện được trên **200** tin, bài, phóng sự trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp langson.tv.vn liên quan đến công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

#### **4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:**

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36/2009/NQ-CP, ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển, nhập lậu, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan phối hợp trong tỉnh để tuyên truyền tốt hơn việc đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo.

Chỉ đạo các phòng khối nội dung tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về quản lý và sử dụng pháo, góp phần cảnh báo nguy cơ, tác hại do pháo gây ra để nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống pháo nổ.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của đơn vị.

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn báo cáo Công an tỉnh Lạng Sơn tổng hợp./.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Phòng Tham mưu - Công An tỉnh;
- Sở Thông tin và truyền thông;
- GD, P.GD Đài;
- Lưu VT, TC.

**Nguyễn Đông Bắc**